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เรื่อง  กระทรวงมหาดไทยขอใหก้ระทรวงการคลงั 

ช าระเงินค่าภาษีโรงรา้นแก่สุขาภิบาลอยุธยา 

    

 

กรรมการร่างกฎหมายชุด ๓ แห่งคณะกรรมการกฤษฎีกา  เห็นว่า ในส่วนที่
เกี่ยวกับปัญหาที่ว่าจะใช้กฎหมายใดขึ้นบังคับแก่เร่ืองนั้น ความเห็นของกระทรวงการคลังเป็นการ
ถูกต้องแล้ว  สขุาภิบาลพระนครศรีอยุธยาเรียกเกบ็ภาษีโรงร้านโดยอาศัยอ านาจตามประกาศของ
กระทรวงมหาดไทยลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ.๒๔๕๙  หาใช่อาศัยอ านาจตามประกาศ จ.ศ.
๑๒๓๒ ไม่  แต่ถึงกระนั้ นก็ไม่ท าให้ข้อซึ่ งเถียงกันอยู่ในระหว่างกระทรวงมหาดไทยกับ
กระทรวงการคลังระงับไปได้เพราะว่าข้อนั้นมิใช่เป็นเร่ืองที่จะต้องรู้ ว่าควรจะยกกฎหมายอะไรขึ้น
ปรับ  แต่หากเป็นเร่ืองที่จะต้องรู้ ว่าในการประเมินค่าภาษีนั้นมีหลักเกณฑอ์ย่างไร หรืออีกนัยหนึ่ง
กค็ือค าว่า "ค่าเช่า" นั้นมีความหมายที่แท้จริงเพียงไร  ดูเหมือนทั้งสองกระทรวงนั้นถือว่าค าว่า "ค่า
เช่า" ในประกาศ จ.ศ.๑๒๓๒ และประกาศ พ.ศ.๒๔๕๙ หมายความถึงเงินซึ่งในสัญญาเช่าระบุไว้
ว่าเป็นค่าเช่าจริงๆ มิได้หมายความถึงเงินอย่างอื่นที่ผู้ เช่าช าระให้แก่ผู้ให้เช่าในโอกาสที่ตนเข้าอยู่
ในทรัพย์สินที่เช่า  เงินอย่างอื่นที่ว่านั้นตามประกาศแก้ไขเพิ่มเติมภาษีหรือโรงร้านพ.ศ. ๒๔๗๔ 
เท่านั้นถือว่ารวมอยู่ในค่าเช่า ข้อนี้กรรมการร่างกฎหมายชุด ๓ ไม่เห็นพ้องด้วย กรรมการเห็นว่า 
ประกาศแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.๒๔๗๔ มิได้แก้ไขกฎหมายเก่า เป็นแต่ตีความกฎหมายเก่าเพื่อก าจัด
การปฏิบัติที่ผิดพลาดซึ่งประเมินค่าภาษีจากเงินทั้งหมดที่ผู้ เช่าช าระให้แก่ผู้ให้เช่าเนื่องในการเช่า  
เพราะฉะนั้น สุขาภิบาลพระนครศรีอยุธยาจะเรียกเกบ็ภาษีตามประกาศ จ.ศ.๑๒๓๒ หรือตาม
ประกาศ พ.ศ.๒๔๕๙ ก็ตาม  ปัญหาที่จะต้องวินิจฉัยอยู่ที่ ว่า  การประเมินค่าภาษีนั้นจ าต้อง
ประเมินจากเงินที่ระบุที่ว่าเป็นค่าเช่าจริงๆ อย่างเดียวเท่านั้น หรือว่าจากเงินทั้งหมดที่ผู้ เช่าต้อง
ช าระให้แก่ผู้ให้เช่าดั่งที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น กรรมการชุด 3 เห็นว่าการประเมินควรท าอย่างวิธี
หลัง เพราะว่าถ้าท าอย่างวิธีแรกแล้ว กจ็ะเป็นการเปิดโอกาสให้มีทางหลีกเล่ียงกฎหมายได้มาก  
ฉะนั้น การที่กระทรวงมหาดไทยขอให้กระทรวงการคลังช าระภาษีในเงิน ๖๕๐๐ บาท เป็นการ
ถูกต้องแล้ว 
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บันทึก
เรื่อง กระทรวงมหาดไทยขอให้กระทรวงการคลัง

ขําระเงินคําภาษีโรงร้านแก่สุขาภิบาลอยุธยา

กรรมการร่างกฎหมายชุด ๓ แห่งคณะกรรมการกฤษฎีกา เห็นว่า ในส่วนที่
เกี่ยวกับปัญหาที่ว่าจะใช้กฎหมายใดขึ้นบังคับแก่เรื่องนั้น ความเห็นของกระทรวงการคลังเป็นการ
ถูกต้องแล้ว สุขาภิบาลพระนครศรีอยุธยาเรียกเก็บภาษีโรงร้านโดยอาศัยอํานาจตามประกาศของ
กระทรวงมหาดไทยลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๕ หาใช่อาศัยอํานาจตามประกาศ จ.ศ.
๑๒๓๒ ไม่ แต่ถึงกระนั้นก็ไม่ทําให้ข้อซึ่งเถียงกันอยู่ในระหว่างกระทรวงมหา
             ดไทยกับ
กระทรวงการคลังระงับไปได้เพราะว่าข้อนั้นมิใช่เป็นเรื่องที่จะต้องรู้ว่าควรจะยกกฎหมายอะไรขึ้น
ปรับ แต่หากเป็นเรื่องที่จะต้องรู้ว่าในการประเมินค่าภาษีนั้นมีหลักเกณฑ์อย่างไร หรืออีกนัยหนึ่ง
ก็คือคําว่า “ค่าเช่า” นั้นมีความหมายที่แท้จริงเพียงไร ดูเหมือนทั้งสองกระทรวงนั้นถือว่าคําว่า "ค่า
wh’ ในประกาศ จ.ศ.๑๒๓๒ และประกาศ พ.ศ.๒๕๕๕ หมายความถึงเงินซึ่งในสัญญาเช่าระบุไว้
ว่าเป็นค่าเช่าจริงๆ มิได้หมายความถึงเงินอย่างยื่นที่ผู้เช่าชําระให้แก่ผู้ให้เช่าในโอกาสที่ตนเข้าอยู่
ในทรัพย์สินที่เช่า เงินอย่างอ
             ื่นที่ว่านั้นตามประกาศแก้ไขเพิ่มเติมภาษีหรือโรงร้านพ.ศ. ๒๕๓๕
เท่านั้นถือว่ารวมอยู่ในค่าเช่า ข้อนี้กรรมการร่างกฎหมายชุด ๓ ไม่เห็นพ้องด้วย กรรมการเห็นว่า
ประกาศแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.๒๕๐๕ มิได้แก้ไขกฎหมายเก่า เป็นแต่ตีความกฎหมายเก่าเพื่อกําจัด
การปฏิบัติที่ผิดพลาดซึ่งประเมินค่าภาษีจากเงินทั้งหมดที่ผู้เช่าชําระให้แก่ผู้ให้เช่าเนื่องในการเช่า
เพราะฉะนั้น สุขาภิบาลพระนครศรีอยุธยาจะเรียกเก็บภาษีตามประกาศ จ.ศ.๑๒๓๒ หรือตาม
ประกาศ พ.ศ.๒๕๕๓ ก็ตาม บปัญหาที่จะต้องวินิจฉัยอยู่ที่ว่า การประเมินค่าภาษีนั้นจําต้อง

             ประเมินจากเงินที่ระบุที่ว่าเป็นค่าเช่าจริง ๆ อย่างเดียวเท่านั้น หรือว่าจากเงินทั้งหมดที่ผู้เช่าต้อง
ชําระให้แก่ผู้ให้เช่าดั่งที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น กรรมการชุด 3 เห็นว่าการประเมินควรทําอย่างวิธี
หลัง เพราะว่าถ้าทําอย่างวิธีแรกแล้ว ก็จะเป็นการเปิดโอกาสให้มีทางหลีกเลี่ยงกฎหมายได้มาก
ฉะนั้น การที่กระทรวงมหาดไทยขอให้กระทรวงการคลังชําระภาษีในเงิน ๒๕๐๐ บาท เป็นการ

ถูกต้องแล้ว

คณะกรรมการกฤษฎีกา
TUN ๕ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๓๐
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